

สรุปประเด็นจากการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 39/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	<p>คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>-คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1972/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 64) มีคำสั่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ให้คงการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1849/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 59) และ คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1876/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 62) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้คำสั่ง จังหวัดฯ ที่ 1876/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 62) มีผลบังคับต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 2.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถาน ประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยให้ส่งผ่านบริการ ขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) เท่านั้น 3.มีกิจกรรมที่ได้รับยกเว้น แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 4.มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง 5.ให้ผู้ประกอบหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และกิจการก่อสร้างตามข้อ 4 แห่ง คำสั่งนี้ ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดฯ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่องมาตรการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด <p>ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ อาจจะประเมินสถานการณ์และความเหมาะสม ของมาตรการตามคำสั่งนี้ ทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน</p> <p>-คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1981/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 65)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ขยายระยะเวลาปิด บริษัทไทยโพเรส การ์เมนต์ จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ไว้เป็น การชั่วคราว ออกไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 2) ให้ปิดบริษัทอินโนแวลูส์ พรินซ์ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน ไว้เป็นการชั่วคราว 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 <p>-คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1982/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อ รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) ขึ้นภายในสถานที่ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ศาลาปริยัติธรรม วัดลาดบัวหลวง ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.อาคารสถานีขนส่งทางลำนํ้า เพื่อการประหยัดพลังงาน ตำบลศาลาลอย อำเภอนครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 	สาธารณสุข

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>-คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1983/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม ดังนี้</p> <p>1.โรงพยาบาลสนาม ศาลาปริยัติธรรม วัดลาดบัวหลวง ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย นายอำเภอลาดบัวหลวง เป็นประธานกรรมการ และปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอลาดบัวหลวง สาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง และปลัดเทศบาลตำบลสามเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ มอบสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง เป็นผู้จัดการโรงพยาบาลสนาม</p> <p>2.อาคารสถานีขนส่งทางลำน้ำ เพื่อการประหยัดพลังงาน ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย นายอำเภอท่าเรือ เป็นประธานกรรมการ และปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าเรือ สาธารณสุขอำเภอท่าเรือ และปลัดเทศบาลตำบลศาลาลอย เป็นกรรมการและเลขานุการ มอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเรือ เป็นผู้จัดการโรงพยาบาลสนาม</p>	<p>นายอำเภอ/ ปกครอง/ สาธารณสุข</p>
2	<p>ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการเร่งรัดการนำผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ระบบการรักษา ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าสู่ระบบการรักษา แยกกัก ในรูปแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลที่ล่าช้า จังหวัดฯ จึงได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล (เพิ่มเติม) ดังนี้</p> <p>1.การลงทะเบียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบแยกกักตัวที่บ้าน หรือรักษาที่บ้าน (Home Isolation)</p> <p>2.การลงทะเบียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบแยกกักตัวที่ในชุมชน (Community Isolation)</p>	<p>สาธารณสุข</p>
3	<p>สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 (ระลอกใหม่เมษายน ตั้งแต่ 1 เมษายน – 5 สิงหาคม 2564) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 357 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 10,562 ราย รักษาหาย 5,485 ราย เสียชีวิตสะสม 85 ราย ติดเชื้อจากครอบครัวและสถานที่ทำงาน</p>	<p>สาธารณสุข จังหวัด</p>
4	<p>สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Cluster ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>•Cluster1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงตลาดเจ้าพรหม(เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) แนวทางการปรับปรุงตลาดเจ้าพรหมและพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>1.แบ่งประชากรออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1)กลุ่มประชาชนที่พักอาศัยในอาคาร 2)กลุ่มผู้ประกอบการ ร้านค้า แผงลอย 3)กลุ่มผู้รับบริการ (ประชาชนที่มาจ่ายตลาด)</p> <p>2.ปัญหาของตลาดจากการประเมินของคณะกรรมการควบคุมโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทางเข้า-ออก ไม่ชัดเจน -การเว้นระยะห่างของร้านค้า -การเว้นระยะห่างของ ทางเดิน ปรับพื้นที่บริเวณทางเดินของตลาด -การมีพื้นที่ท่วมขังของน้ำ เป็นแหล่งพาหะของโรค -การป้องกันตัวของกลุ่มผู้ค้า และผู้ใช้บริการ 	<p>สาธารณสุข/ เทศบาลนครฯ</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>3.สิ่งที่เร่งดำเนินการ เพื่อเร่งทำการเปิดตลาดตามมาตรฐานของกรมอนามัย มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -วันที่ 4 ส.ค 64 ประสานงานกับกรมธนารักษ์เพื่อทำความเข้าใจพื้นที่ โดยทางเทศบาลได้เร่งดำเนินการเชิงรุกในด้านสุขาภิบาลของตลาด -วันที่ 5 ส.ค 64 กองช่าง/สาธารณสุข/ผู้บริหาร ลงพื้นที่จัดการเคลียร์ร้านแผงลอย และวางแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ตามคำแนะนำของกรมอนามัย <p>4.กำหนดข้อปฏิบัติ หลังการดำเนินการปรับปรุง มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)การจัดล๊อค ให้เว้นระยะห่างระหว่างร้านค้า 2)จัดระเบียบทางเดิน 3)กำหนดทางเข้า-ออก ให้มีจุดล้างมือ 4)จัดทำทะเบียนผู้ค้า 5)ตรวจยืนยันผลตรวจผู้ค้า ก่อนทำการค้าในพื้นที่ทุก 14 วัน เพื่อออกบัตรประจำตัวผู้ค้า <p>การดำเนินการเปิดตลาดคาดว่าหลังเคลียร์พื้นที่ จัดล๊อค ใช้เวลาประมาณ 7 วัน</p> <p>ที่ประชุมมีมติ มอบเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดทำ Timeline ชี้แจงระยะเวลาของแผนการดำเนินการเปิดตลาด เพื่อกำกับควบคุมการปฏิบัติงาน และชี้แจงให้ประชาชนและผู้ค้าทราบ ส่วนมาตรการการเยียวยา ให้จัดหาจุด เพื่อให้ผู้ค้า ใช้ค้าขายชั่วคราวก่อน</p> <p>•Cluster2 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ทักษสถาน บำบัดพิเศษฯ</p> <p>จำนวนผู้ต้องขังป่วยโรงพยาบาลสนามทักษสถานฯ ณ วันที่ 5 ส.ค 64</p> <p>ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK จำนวน 14 คน ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย PT-PCR จำนวน 363 คน รวมผู้ป่วยสะสม 377 คน</p> <p>ผู้ป่วยสีเขียว ให้อาฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,526 คน Admit แล้ว จำนวน 297 คน</p> <p>ผู้ป่วยสีเหลือง ให้อา Favipiravir จำนวน 189 คน(ยืนยัน 78 คน) Admit แล้ว 65 คน</p> <p>ผู้ป่วยสีแดง ให้อา Favipiravir จำนวน 2 คน ส่งต่อ 1 คน</p> <p>พันโทชจำนวน 5 คน (พันโทชอยู่ในทักษสถาน 4 คน)</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบ</p> <p>•Cluster3 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เรือนจำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>การดำเนินการ โรงพยาบาลสนามอยู่ระหว่างดำเนินการเสร็จประมาณ 60% จัดตั้ง Data Center ในเรือนจำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพ.พระนครศรีอยุธยา) และอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย โดยได้ประสานข้อมูลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพ.พระนครศรีอยุธยา) เป็นที่เลี้ยง</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบ</p> <p>•Cluster4 สถานการณ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เรือนจำกลาง พิเศษพระนครศรีอยุธยา</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>1.ผู้ต้องขังตรวจพบเชื้อแยกกักห้องแยกกักโรคในเรือนนอน 2 / จนท. (1ราย) ทำ HI ที่บ้านพัก จนท.</p>	<p>ทักษสถานฯ/ สาธารณสุข</p> <p>เรือนจำจังหวัด/ รพ. พระนครศรีอยุธยา</p> <p>เรือนจำกลาง พิเศษฯ/รพ. พระนครศรีอยุธยา</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2. Bubble เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและ SEAL ผู้ต้องขังทุกคน งดการเคลื่อนย้าย</p> <p>3. ประสาน รพศ. พระนครศรีอยุธยา และ รพ. กลางราชทัณฑ์ ขอรับการสนับสนุนยา Favipiravir ให้แก่ผู้ต้องขังสี่เหลี่ยม จำนวน 178 ราย และฟ้าทะลายโจร จำนวน 31 คน</p> <p>4. ประสานจัดหาฟ้าทะลายโจรให้กับผู้ต้องขังทุกรายตามนโยบายกรมราชทัณฑ์</p> <p>5. ประสาน สคร. 4 ในการตรวจเอกซเรย์ปอดผู้ต้องขังทุกราย วันที่ 6 สิงหาคม 2564</p> <p>6. จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วย จำนวน 300 เตียง</p> <p>7. ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จัดตั้ง DATA Center ในเรือนจำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ประสานข้อมูลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพศ.พระนครศรีอยุธยา กำลังดำเนินการ)</p> <p><u>สิ่งที่ต้องการสนับสนุน</u></p> <p>1. ชุดตรวจ ATK 2. ยาฟ้าทะลายโจร 3. ชุด PPE 4. หน้ากาก N95 5. ยา Favipiravir</p> <p>6. การกำจัดขยะติดเชื้อ 7. วัคซีนกระตุ้นในเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ยังไม่ติดเชื้อ</p> <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> 1) จัดทำคำสั่งจังหวัดฯ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังฯ ณ เรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) จัดตั้ง Data Center ในเรือนจำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยประสานข้อมูลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพ.พระนครศรีอยุธยา)</p> <p>• Cluster 5 รายงานเหตุการณ์การพบผู้ป่วยโควิด 19 บริษัทนิโปร (ประเทศไทย) จำกัด (สสอ.เสนา) มีจำนวนพนักงาน 5,994 ราย</p> <p><u>การดำเนินงาน</u></p> <p>- ทีมควบคุมโรคอำเภอเสนาได้นัดหมายทางบริษัทนิโปร ดำเนินการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรงงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จำนวน 30 ราย พร้อมทั้งจะมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการของบริษัทในเรื่องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงงาน ตาม Good Factory Practice - ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรงงาน จำนวน 16 ราย ได้ตรวจเอง 14 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ</p> <p>- พบผู้ป่วยในแผนก TBB1,2 , IFA , MD2 , IFI และ IFSP โรงงานปิดดำเนินการในส่วนของที่มีพนักงานมีการติดเชื้อเป็นระยะ 10 เมตร เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด</p> <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> 1. ให้บริษัทฯ เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอ ออกคำสั่งฯ ควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป</p> <p>2. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามประกาศจังหวัด วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการและโรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>• Cluster 6 รายงานเหตุการณ์การพบผู้ป่วยโควิด 19 บริษัทบางกอกริบเบอร์ อำเภอเสนา บริษัทได้ดำเนินการตรวจ ATK กับพนักงานของบริษัท ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 151 คน กลับไปกักตัวที่บ้าน 49 คน กักตัวที่ธรรมสภา ในสวนอุตสาหกรรมบ้านแพน จำนวน 102 คน โดยบริษัทฯ แจ้งได้แจ้งว่าได้แจ้งและบันทึกข้อมูลผ่านระบบของ สปสช. ในเรื่องการเข้า HI จากการทำ ATK</p>	<p>สาธารณสุข/ คณะกรรมการ ประเมินฯ</p> <p>สาธารณสุข/เจ้า พนักงาน ควบคุมโรค</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>กรณีการดำเนินการตรวจ ATK ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศจังหวัดฯ ข้อ 1(1.4) ซึ่งทางบริษัทจะต้องรายงานให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคทราบทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ โดยทางบริษัทแจ้งว่าจะส่งข้อมูลให้ภายหลัง</p> <p>ที่ประชุมมีมติ เสนอให้บริษัทจัดทำ Home Isolation หรือ Community Isolation ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการระบาดภายในครอบครัว กรณีที่บริษัทดำเนินการตรวจ ATK พบผู้ติดเชื้อ แล้วไม่แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ควรดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่นต่อไป</p> <p>มอบเจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอเสนา ออกคำสั่งฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่กำหนดต่อไป</p>	
5	<p><u>รายงานข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</u></p> <p>ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จำนวนเตียงทั้งหมดในรพ.ภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,217 เตียง ใช้ไป 1,163 เตียงว่าง 54 เตียง จำนวนเตียงในรพ.สนามของภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,141 เตียง ใช้ไป 866 เตียงว่าง 275 เตียง จำนวนเตียง Hospitel ของภาครัฐและเอกชน จำนวน 361 เตียง ใช้ไป 253 เตียงว่าง 96 เตียง</p> <p>ที่ประชุมมีมติ ปรับภารกิจ Hospitel ของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เพื่อรองรับการทำ Community Isolation เป็นศูนย์พักคอยชุมชนร่วมด้วย มอบรองนุชนารถฯ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการมอบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ Call Center และเพจผู้ว่าฯ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการทำ Home Isolation และ Community Isolation</p>	รองนุชนารถ/ สาธารณสุข
6	<p>การเร่งรัดโรงพยาบาลเอกชน ปรับระบบนำเข้าผู้ป่วยโควิด-19 ตามสิทธิประกันสังคมของตนเองทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้จัดทำหนังสือ ถึงโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งที่รับสิทธิประกันสังคมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย 1) เร่งรัดให้นำผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลเอกชนเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาล โดยนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ Home Isolation และ Community Isolation ของโรงพยาบาลและรับการรักษาตามสิทธิประกันสังคม 2) ให้โรงพยาบาลเอกชนที่รับสิทธิประกันสังคม จัดตั้งศูนย์ประสานผู้ป่วย และแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ผู้บริการทราบเพื่อประสานงาน</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบและขอให้เร่งรัดดำเนินการ</p>	โรงพยาบาล เอกชน
7	<p>สรุปการประชุมการกำจัดขยะติดเชื้อที่เกิดจาก Home Isolation และ Community Isolation (ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)</p> <p>แนวทางการจัดคัดแยกประเภทขยะ แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากภาชนะใส่อาหาร อปท.ในพื้นที่เก็บขยะและนำไปกำจัดได้ที่ศูนย์กำจัดขยะต้นแบบ อบจ.หรือเทศบาลตำบลนครหลวง 2. มูลฝอยติดเชื้อที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง <p>แนวทางที่ 1 อปท.จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจาก Home Isolation แล้วรวบรวมมาเก็บไว้ที่ รพ.สต. หรือ รพ.ในพื้นที่ โดยทำ MOU เพื่อจ้างบริษัทขนส่งไปกำจัด</p>	อบจ./อปท./ สาธารณสุข จังหวัด

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>แนวทางที่ 2 อพท.รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจาก Home Isolation มาไว้ที่รวบรวมแล้วจ้างบริษัทเอกชนขนส่งนำไปกำจัด</p> <p>แนวทางที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างบริษัทเอกชนมาจัดเก็บขยะติดเชื้อที่ Community Isolation ขนส่งไปกำจัด</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบ</p>	
8	<p>ความก้าวหน้าการเปิดเพจ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เริ่มดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยรวบรวมงาน มติ คำสั่ง ความรู้ ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ใช้เบอร์ 035-321456 ซึ่งได้จัดทำโครงการบริหารจัดการเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อดำเนินการโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 56,063 บาท โดยขอใช้งบประมาณเงินอุดหนุนราชการยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน</p> <p>ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบและให้นำเสนอเข้าคณะกรรมการยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน ต่อไป</p>	สำนักงานจังหวัด
9	<p>การจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จำนวน 115,660 คน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ)</p> <p>ที่ประชุมมีมติ มอบอบจ.ไปหารือกับผู้เกี่ยวข้อง และนำเสนอในที่ประชุมสัปดาห์ต่อไป</p>	อบจ./สาธารณสุข
10	<p>แนวทางการจัดสรรวัคซีนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.องค์กรรัฐบาลที่ยังค้างอยู่ 15% 2.กลุ่มองค์กรด้านหน้า/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 45% 3.กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค/ผู้สูงอายุ/ประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียน 55% <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p>	สาธารณสุขจังหวัด
11	<p>บริษัทไทยโพเรส การ์เมนต์ นิคมอุตสาหกรรม อำเภอบางปะอิน ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1981/2564 (ฉบับที่ 65) ให้ขยายระยะเวลาปิดไว้เป็นการชั่วคราว ออกไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2564</p> <p>ที่ประชุมมีมติ มอบทีมประเมินบริษัทฯ ไปพิจารณาก่อนกรองข้อมูลว่าควรจะเป็นการดำเนินการได้หรือไม่ และรายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป</p>	สาธารณสุข/ทีมประเมินฯ
12	<p>บริษัทบริษัทอินโนแวลูส์ ฟริชชีน (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1981/2564 (ฉบับที่ 65) ปิดไว้เป็นการชั่วคราว 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2564</p> <p>ที่ประชุมมีมติ เสนอให้เพิ่มจุดสุขบุหรี และเห็นชอบให้เปิดดำเนินการในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตามแผนที่เสนอไว้ และมอบทีมอำเภอควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิด</p>	สาธารณสุข/เจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอ
13	<p>การขอสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนาม ตามที่อำเภอวังน้อย ได้บริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เป็น</p>	อำเภอวังน้อย

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 จำนวน 31 วันๆ ละ 3 ผลัดๆ ละ 7 คน อัตราคนละ 120 บาท/ผลัด รวมเป็นเงิน 78,120 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท)</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยบยั้งฯ ต่อไป</p>	
14	<p>การขยายเวลาการตั้งด่านตรวจหรือจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) (ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ) ขยายระยะเวลาการตั้งด่านตรวจหรือจุดตรวจคัดกรองการเดินทางออกไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 64 และขออนุมัติใช้งบประมาณป้องกันและยับยั้งฯ เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ประชุมมีมติ รับทราบ เห็นชอบในหลักการและจัดทำรายละเอียดงบประมาณนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยบยั้งฯต่อไป</p>	ปกครองจังหวัด
15	<p>เสนอขอให้ทบทุนมาตรการบังคับใช้กับร้านเสริมสวย ร้านตัดผม แต่งผม จากชมรมช่างเสริมสวย ช่างตัดผม แต่งผม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1876/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ให้ปิดร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือร้านแต่งผม ร้านทำเล็บหรือร้านสัก ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และให้คงคำสั่งการปฏิบัติไว้เช่นเดิม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1792/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564)</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบข้อเสนอ และแต่งตั้งผู้แทน 4 ท่าน ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ รองนพ.สสจ. ประกันสังคมจังหวัดฯ และประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ทหารร่วมกับชมรมร้านเสริมสวย เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป และแต่งตั้งทีมประเมิน 4 ท่าน ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดฯ รองกอ.รমন. ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ และสำนักงานจังหวัดฯ เข้าประเมิน 14 วัน</p> <p>มอบจำจังหวัดฯ ศึกษาคำสั่งที่ออกไป กับทีมอำเภอว่ามีผลกระทบกับประชาชนอย่างไร และหารือร่วมกันว่าจะแก้ไขปรับเปลี่ยน และหาทางออกร่วมกันต่อไป</p>	<p>สาธารณสุข/ จำจังหวัด/ สำนักงาน จังหวัด/ ประกันสังคม/ ประชาสัมพันธ์ จังหวัด/ กอ.รমন./ ปลัดจังหวัด</p>
16	<p>การคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดย รศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ นักวิชาการจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้น</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบ</p>	สาธารณสุข
17	<p>มาตรการเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 (เพิ่มเติม) นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ แจ้งจากที่ประชุม ศปก.ศบค. ดังนี้</p> <p>1.แซนด์บ็อกซ์ในโรงงาน (Factory sandbox) หรือตรวจรักษาควบคุมดูแล โดยในแซนด์บ็อกซ์จะมุ่งเข้าไปที่โรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ โดยยึดหลักสำคัญ คือ ตรวจรักษา ดูแล และควบคุมเป้าหมายระยะที่ 1 จะดำเนินการในพื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และชลบุรี ระยะที่ 2 คือ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้มีหลักหัวใจสำคัญคือ การตรวจจะต้องดำเนินการคัดกรองด้วยการ Swab ในรูปแบบ RT-PCR 100% เพื่อแยกคนป่วยไปรักษาทันที และดำเนินการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ส่วนการรักษาจัดให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในโรงงาน</p>	<p>แรงงานจังหวัด/ สาธารณสุข</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	2.ประชาสัมพันธ์เรื่อง Home Isolation เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน <u>ที่ประชุมมีมติ</u> มอบแรงงานจังหวัดฯ ศึกษาการดำเนินการแซนด์บ็อกซ์ในโรงงาน เพื่อเตรียมดำเนินการ ในจังหวัดต่อไป	
18	นัดประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.	

มณฑิพย์ ฤทธิไกร/กาญจนา หอมธูป/วรรณภรณ์ นาคู สรุประเด็นจากการประชุม
วลีย์ ไกรพจน์ ตรวจสอบสรุปการประชุม